
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 527  —  390. mál.

Fyrirspurn

til félags- og húsnæðismálaráðherra um starfsmannaleigur og félagsleg undirboð.

Frá Helga Hjörvar.

1. Telur ráðherra eftirlit með starfsmannaleigum fullnægjandi?
2. Hyggst ráðherra grípa til aðgerða gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði og þá

hvaða aðgerða og hvenær?
3. Hve miklum fjármunum er varið til eftirlits með félagslegum undirboðum og hve mörg

stöðugildi þarf til að sinna því?

 


